



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๗๖๖๓

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวม ๒ ข่าวก มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อัฒฒฒ

(भवสิริกาญจน์ สุวณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
โฆษการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทท.กำชับ เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่ ตามแนว ข้อกำหนด อย่างโปร่งใส	แนวหน้า มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ prachachat matichon siamturakij dailynews workpointtoday chplus naewna sondhitak	<p>- นายจ๊กกพันธุ์ ผิวงาม รพ.กทท.กล่าวในการประชุมผู้บริหาร กทท.สำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ว่า สำนักเทศกิจจัดประชุมหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ ๕๐ เขต เดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อกำชับการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะผู้บริหาร โดยที่ประชุมสรุปแนวทางการทำงานตามนโยบายของ ผว.กทท. มี ๑๐ นโยบาย ที่สำนักเทศกิจเป็นหน่วยงานหลักและ ๑๖ นโยบายที่ร่วมดำเนินการกับหน่วยงานอื่น โดยใน ๑๐ นโยบายให้รายงานผลการทำงานทุกวันที่ ๑ และวันที่ ๑๕ ของเดือน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตามเป้าหมายนโยบายของ ผว.กทท. ซึ่งหลายนโยบายสอดคล้องกับที่ดำเนินการอยู่แล้ว แต่ต้องปรับเป้าหมาย ขณะนี้หลายเขตได้ดำเนินการตามนโยบายแล้ว</p> <p>- สำหรับปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่เทศกิจได้กำชับให้ผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตดูแลเจ้าหน้าที่เทศกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมกำชับหากมีเรื่องร้องเรียนให้ส่งเรื่องให้พิจารณาทุกเรื่อง และจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและตรวจสอบด้านวินัย ทั้งนี้หลังจากตนเข้ารับตำแหน่งมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหาบเร่แผงลอย ซึ่งจะลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ต่อไป</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวข้อกำหนดอย่างโปร่งใส</p>	<p>- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเทศกิจ รวมทั้งการปฏิบัติตาม แนว ข อ ก ฎ ห ม า ย อย่างโปร่งใส</p>
๒	กทท.จัด กิจกรรม ครบรอบวัน สถาปนาสำนัก อนามัย ๔๘ ปี พัฒนาดูแล สุขภาพอนามัย ของประชาชน ต่อเนื่อง	matichon	<p>- ผศ.ทวิดา กมลเวชช รพ.กทท. เป็นประธานในกิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนาสำนักอนามัย ๔๘ ปี โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีสงฆ์เพื่อความ เป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร และระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. สำนักอนามัยเปิดให้บริการหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่บริเวณวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) เพื่อให้บริการแก่พระภิกษุ สามเณร บุคลากร กทท. ประชาชนที่มาทำบุญที่วัด รวมถึงประชาชนในชุมชนโดยรอบวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) โดยให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ เบาหวาน ความดัน พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำด้านสุขภาพ รถตรวจจอบประสาทตาเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมจากโรคเบาหวานด้วยเลเซอร์ รถทันตกรรม</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ให้บริการหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่และหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่เนื่องในวันสถาปนาสำนักอนามัย ๔๘ ปี</p> <p>- กระจายการบริการด้านการส่งเสริม ป้องกันรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การให้บริการหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			เคลื่อนที่ให้บริการตรวจช่องปาก ชูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟัน และหน่วย สัตวแพทย์เคลื่อนที่จากกลุ่มควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานสัตวแพทย์ สาธารณสุข สนอ.ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว และบริการฉีดไมโครชิปสุนัข		
๓	กทม.รวมพลัง ภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน กรุงเทพฯ มหานคร ต้นแบบ ไร้ควันบุหรี่	แนวหน้า เดลินิวส์ Naewna matichon	- นายณรงค์ เรืองศรี รป.กทม.กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ กรุงเทพฯ มหานครต้นแบบไร้ควันบุหรี่ว่า โครงการกรุงเทพฯ มหานครต้นแบบ ไร้ควันบุหรี่ เป็นความร่วมมือระหว่าง กทม. เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทย ปลอดบุหรี่และเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ซึ่งตระหนักถึง พิษภัยและอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหมุนเวียนไปยัง ๖ กลุ่มเขต จากนั้นจะรวบรวมผล เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของ กทม. พัฒนา เป็นแผนของ กทม.ให้เป็นต้นแบบของมหานครไร้ควันบุหรี่ในระดับภูมิภาค และระดับโลก  - กทม.มีนโยบายในการให้ความรู้บุคลากรและประชาชน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจด้านพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งส่งผลทำให้เกิดปัญหา ด้านสุขภาพต่อตนเอง รวมถึงเกิดโรคกับบุคคลใกล้ชิดที่ได้รับควันบุหรี่ เรียกว่าบุหรี่มือสอง ส่วนควันบุหรี่ที่เกาะติดอยู่ตามวัสดุและพื้นผิวต่าง ๆ ผู้ที่ ได้รับกลิ่นควันบุหรี่ เรียกว่าเป็นบุหรี่มือสาม อาจเกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเล็กที่ พ่อแม่สูบบุหรี่ได้อ้อม หรือสัมผัสใกล้ชิด การสร้างความเข้าใจเรื่องพิษภัยของ การสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า จะทำให้เกิดความตระหนักสามารถลดและเลิก สูบบุหรี่ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการทำให้เกิดการรวมพลังเครือข่าย เพื่อร่วมกัน ขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครต้นแบบไร้ควันบุหรี่ ลดปัญหามลพิษ ทางอากาศ ประชาชนมีสุขภาพที่ดีต่อไป	<u>ด้านบวก</u> - ขับเคลื่อนสร้างความเข้าใจ เรื่องพิษภัยของการสูบบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ทำให้เกิด ความตระหนักลดและเลิก สูบบุหรี่ - จัดทำแผนของ กทม.ให้เป็น ต้นแบบของมหานครไร้ควัน บุหรี่ในระดับภูมิภาคและ ระดับโลก	- สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การขับเคลื่อนสร้างความ เข้าใจเรื่องพิษภัยของการ สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อให้เกิดความตระหนัก ลดและเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้ง การจัดทำแผนของ กทม. ต้นแบบของมหานครไร้ควัน บุหรี่ในระดับภูมิภาคและ ระดับโลก
๔	นาร่อง ๔ คลินิก LGBTQ+ ใน รพ.สังกัด กทม. จัดทีม สหวิชาชีพ	เดลินิวส์	- นายสุชสันต์ กิตติศุภกร ผอ.สำนักการแพทย์ (สนพ.) กล่าวถึงการเตรียม แผนเปิดคลินิกสุขภาพเพศหลากหลาย Pilot LGBTQ+ Clinic นาร่องใน โรงพยาบาลสังกัด ๔ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาลสิรินธร เปิดบริการแบบ One Stop Service โดยสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้บริการ	<u>ด้านบวก</u> - เปิดคลินิกสุขภาพเพศ หลากหลาย Pilot LGBTQ+ Clinic นาร่องในโรงพยาบาล สังกัด กทม. ๔ แห่ง	- สำนักการแพทย์ และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเปิด ให้บริการคลินิกสุขภาพ เพศหลากหลายPilot LGBTQ+ Clinic นาร่องในโรงพยาบาล

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	เฉพาะกลุ่ม		<p>คำปรึกษาสุขภาพจิตและการให้ฮอริโมน เน้นความสะดวกในการเข้าถึงในรูปแบบ Virtual Clinic ผ่านการนัดหมายออนไลน์ การตรวจทาง Telemedicine ผ่านแอปพลิเคชัน “หมอ กทม.” เพื่อตรวจวินิจฉัยอาการรวดเร็ว และสามารถรับยาทางไปรษณีย์ได้</p> <p>- นอกจากนี้ สนพ.สนับสนุนการดำเนินงานออกบัตรประจำตัวคนพิการในโรงพยาบาล ๓ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี ณ คลินิกกายภาพ โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้บริการแบบ One Stop Service ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มาขอเอกสารพร้อมใบรับรองความพิการเพื่อขึ้นทะเบียน ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องสิทธิประโยชน์และสิทธิการรักษาจัดให้มีช่องทางด่วนไว้บริการ</p>		สังกัด กทม. ให้ประชาชนรับทราบ
๕	นายกฯ สั่งตรวจเข้มสถานบันเทิงสถานประกอบการฝ่าฝืนมาตรการโควิด 19 - เสพยาเสพติด	matichon thaipost naewna siamrath posttoday	<p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม สั่งติดตามและตรวจเข้มยาเสพติดตามสถานบริการ หลังผ่อนคลายมาตรการให้เปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ต้นทาง สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความรู้ให้ทุกคนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ รวมทั้งกำชับแนวทางการทำงานให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนเคร่งครัด ป้องกัน จับกุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตลอดจนเน้นย้ำผู้ประกอบการสถานบันเทิงให้เคร่งครัดดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขที่กำหนด ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety&amp;Health Administration (SHA) และผ่านการตรวจมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรคโควิด 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop COVID ๒ Plus) เปิดให้บริการจำหน่ายและดื่มสุราไม่เกินเวลา ๒๔.๐๐ น. และกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจลงพื้นที่สุ่มตรวจค้นเป็นระยะ ซึ่งพบสถานบันเทิงหลายแห่งเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ และพบลักลอบใช้ยาเสพติดในสถานบริการ จึงสั่งการให้หน่วยงานที่</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เพิ่ม ความ เข้ม งวด ตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิด 19 ในสถานบันเทิงและสถานบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p>- สำนักอนามัย สำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ม งวด ตรวจสอบ มาตรการป้องกันโควิด 19 และป้องกันการลักลอบ จำหน่ายยาเสพติด ในสถานบันเทิงและสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			เกี่ยวข้องกับดำเนินการคุมเข้มมากขึ้น และหากพบการกระทำที่ผิดให้สั่งปิดเป็นการชั่วคราวและดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด		
๖	กทท.ร่วมกับ DAD แก้ปัญหาจราจรบริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	thaipost posttoday thansettakij dailynews www.facebook.com/ ไทยโพสต์ www.facebook.com/ PostToday	- ดร.นาฬิกาอดิศักดิ์ แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (DAD) กล่าวว่า เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๕ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม เห็นชอบให้ปรับปรุงเส้นทางเข้าออกศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จากถนนแจ้งวัฒนะซอย ๙ เข้าสู่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ และเส้นทางเชื่อมทางข้ามทางรถไฟจากถนนวิภาวดีรังสิตเข้าสู่ถนนเฉลิมพระเกียรติ จุฬารกรณ์ (ถนนหมายเลข ๘) กับถนนกำแพงเพชร ๖ โดย DAD บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานโยธา กทท. ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนตัดผ่านเสมอระดับทางรถไฟ ระหว่างสถานีบางเขน-หลักสี่ บริเวณจุดตัดทางข้ามจากถนนหมายเลข ๘ ไปยังถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อเพิ่มเส้นทางการเข้าออกระบายรถชั่วโมงเร่งด่วน และแก้ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือแก้ไข ปัญหาการจราจรบริเวณโดยรอบ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และพื้นที่ใกล้เคียง	- สำนักงานโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การแก้ไขปัญหาการจราจร บริเวณโดยรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และพื้นที่ใกล้เคียง และการก่อสร้างถนนต่อเชื่อมศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กับถนนประชาชื่น

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์